

## Lịch tung đồng rác 9 tấn để tìm nhẫn cưới

T&#225;c Gi&#7843;: Bùi Huy (Theo Miamiherald)  
Th&#7913; Ba, 22 Th&#225;ng 11 N&#259;m 2011 06:56

---

Anh McGuinn tại bang Florida, Mỹ đã có một kỳ niếm “đi đi” sau khi phải bỏ tung một núi rác thải 9 tấn để tìm lại chiếc nhẫn cưới cho vợ mình.



Buổi tối hôm trước, khi vứt bỏ chiếc dao cạo râu cũ đi, anh McGuinn đã vô tình ném luôn chiếc nhẫn cưới bằng kim cương 1,5 carat trị giá 10.000 USD vào thùng rác. Thật không may, sau nhiều giờ “phiêu lưu”, chiếc nhẫn đã đi theo thùng rác trong nhà tắm tới xe gom rác ở thị trấn Margate và tới bãi rác lớn Wheelabrator Waste của thành phố Pompano, Florida (Mỹ). Tuy nhiên, anh McGuinn đã không ngừng ngừng đi tìm lại chiếc nhẫn cưới quý anh đã trao cho cô vợ Anna McGuinn cách đây 5 năm.

Nhân viên gom rác đã đưa cho anh McGuinn một chiếc khăn trang, đôi găng tay da dày, một chiếc mũ công và một bộ đồ bảo hộ. Để ngăn ngừa một núi rác thải 9 tấn nở mùi hôi thối, anh McGuinn đã không ngừng ngừng đi tìm báu vật một. Anh McGuinn cho biết “Tôi đã có một cảm hứng đi tìm kiếm”.

Tuy nhiên, nhân viên gom rác cũng như báo rằng hi vọng rất mong manh bởi vì trong nhiều năm, đã có nhiều người đi đây đi tìm lại những vật quý giá của họ nhưng chỉ có duy nhất một người đã tìm thấy thùng rác này tìm và phải mất 8 tiếng mỗi ngày trong 3 ngày đào bới liên tiếp. Bất chấp như báo đó, bất chấp núi rác cao trước mặt và toàn bộ công việc, giờ và sinh bệnh và để ngửi, anh vẫn quyết tâm tìm lại chiếc nhẫn cưới bằng kim cương.

Sau khoảng 20 phút tìm kiếm, anh Joel Ryan, một nhân viên gom rác tại bãi rác đã giúp anh đi các lớp rác lên để anh có thể dễ dàng tìm kiếm hơn. Thật may, 10 phút sau đó anh McGuinn cảm thấy đã chạm vào thứ gì đó quen thuộc. Anh bắt đầu đào cuống nhốt và tìm ra chiếc túi rác của nhà mình. Tuy nhiên, vì đôi găng tay da quá dày, anh không thể cảm nhận được đó có phải là chiếc nhẫn cưới hay không. Do đó, anh chỉ còn lựa chọn duy nhất là cởi bỏ găng tay và nhúng đôi tay trần vào chiếc túi rác đen bên dưới ngộp ngộp để đó để lấy nó ra. Cuối cùng, trời đã không phớt lòng người và anh đã tìm được báu vật của mình.

## Lúc tung đũa rác 9 tởn đũa tìm nhữn cớ i

T&#225;c Gi&#7843;: Bùi Huy n (Theo Miamiherald)  
Th&#7913; Ba, 22 Th&#225;ng 11 N&#259;m 2011 06:56

---

McGuinn vui sớ ng la hét nhữ chàng Tazan và thớt lên “Thớt không thớt tin nớ i. Tôi tớ ng sớ chớ ng bao giớ tìm lớ i đớ c nó nớ a. Tôi ngậy ngớt giớ ng nhữ trúng sớ đớ c đớ c. Có thớt đó là mớt trong nhữ ng giây phút sung sớ ng nhớt tôi tớ ng có”.

Sau đó, anh mang chiớ c nhữ n tớ i cớ a hàng trang sớ c đớ gớt rớ a chớt bớ n tớ rác thớt i bám vào chiớ c nhữ n và lớ p tớ c lái xe tớ i trớ c cớ quan vớ đớ đeo lớ i chiớ c nhữ n vào tay cô y. Cớ p vớ chớ ng này đã kớt hôn đớ c 5 năm và hiớ n tớ i đang chào đón đớ a con trai đớ u lòng. Sau kớ niớ m đáng nhữ lớ n này, anh McGuinn không quên đớ lớ i mớt thông đớ p cho đớ a con cớ a mình rớ ng “Ngay cớ khi con phớ i bớ i tung cớ mớt đớ ng rác khớ ng lớ thì hãy thớt kiên nhữ n”.